

Số: **3912** /2008/CV-PC

*V/v: Báo cáo khẩn cấp liên quan đến
hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp.*

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: **THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ**

Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) xin gửi tới Thủ tướng Chính phủ lời chào trân trọng và cảm ơn Thủ tướng đã quan tâm chỉ đạo Tổng công ty trong thời gian vừa qua.

Trong những ngày gần đây, một số báo (Gia đình & Xã hội, Báo Pháp luật, Báo Tiếng nói Việt Nam, Báo Nông thôn Ngày nay, Báo điện tử Dân trí, Báo Thanh tra và một số báo khác) đã trích dẫn Kết luận thanh tra Bộ Xây dựng (ngày 4/1/2006) và Kết luận Thanh tra Chính phủ (ngày 11/12/2008) về một số nội dung liên quan đến Tổng công ty VINACONEX, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng công ty Cổ phần VINACONEX xin được báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng ngày 4/1/2006

Thanh tra Bộ Xây dựng thực hiện việc thanh tra tại Tổng công ty vào cuối năm 2005 khi Tổng công ty còn trực thuộc Bộ Xây dựng. Đây là hoạt động của Thanh tra Ngành được thực hiện định kỳ đối với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng (không phải thanh tra theo vụ việc hay theo đơn thư khiếu nại). Tại thời điểm này, Tổng công ty đã cung cấp tài liệu và làm rõ các nội dung mà Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu. Đáng tiếc là nhiều nội dung giải trình của Tổng công ty đã không được Thanh tra Bộ Xây dựng ghi nhận.

Việc các báo (Gia đình & Xã hội, Báo Pháp luật, Báo Tiếng nói Việt Nam) trích dẫn Kết luận thanh tra Bộ Xây dựng nêu trên (trong đó nhiều nội dung không chính xác, đã lạc hậu và không còn giá trị tại thời điểm hiện nay) rõ ràng không nhằm mục đích giúp VINACONEX phát triển, đặc biệt trong bối cảnh VINACONEX đã chuyển sang hoạt động theo mô hình Tổng công ty cổ phần có sự tham gia của rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như VINACONEX đang thực hiện nhiều dự án trọng điểm quốc gia và của Thủ đô Hà Nội.

2. Kết luận của Thanh tra Chính phủ ngày 11/12/2008



Nhiều nội dung Kết luận của Thanh tra Chính phủ ngày 11/12/2008 chưa cập nhật những ý kiến chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ (tại Văn bản số: 2141/TTg-ĐMDN ngày 5/12/2008), các ý kiến của UBND Thành phố Hà nội, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cũng như các ý kiến giải trình của Tổng công ty VINACONEX đối với Đoàn Thanh tra. Thanh tra Chính phủ khi đưa ra kết luận cũng chưa xem xét và tính đến yếu tố thí điểm cổ phần hóa toàn bộ Tổng công ty theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đặc thù hoạt động của doanh nghiệp. Trong Kết luận Thanh tra, Thanh tra Chính phủ đang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề mà Kết luận Thanh tra đưa ra. Vì vậy, Tổng công ty hiểu rằng kiến nghị của Thanh tra Chính phủ chưa phải là quyết định xử lý cuối cùng. Do đó, các kiến nghị này không thể đăng tải công khai và rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và hoạt động của doanh nghiệp.

Việc các báo (Nông thôn Ngày nay, Báo Điện tử Dân trí và một số báo khác) trích dẫn những kiến nghị của Thanh tra Chính phủ khi chưa có quyết định xử lý cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ đã và đang gây hoang mang trong dư luận, gây ảnh hưởng xấu đến thương hiệu cũng như hoạt động của VINACONEX.

Hiện nay, cổ phiếu của VINACONEX đã được niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Hà nội, Tổng công ty đang thực hiện việc tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp cũng như đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm quốc gia và của Thủ đô Hà nội cho Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà nội thì bất kỳ một thông tin bất lợi chưa được kiểm chứng nào liên quan đến Tổng công ty sẽ gây ra những thiệt hại to lớn về vật chất và tinh thần cho VINACONEX.

Trong bối cảnh hiện nay, khi nền kinh tế nước nhà đang gặp nhiều khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, Chính phủ đã và đang tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Điều này đã được thể hiện rõ tại Nghị quyết số: 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với các doanh nghiệp ngày 16/12/2008 tại Hà nội. Những thông tin bất lợi, sai sự thật, có tính kích động, gây tâm lý bất an trong nhân dân sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật.

Là một Tổng công ty đi đầu trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (đối với các đơn vị thành viên) và thí điểm cổ phần hóa toàn bộ Tổng công ty theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, luôn thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong suốt 20 năm qua, qua thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trước và sau cổ phần hóa đạt hiệu quả cao (mặc dù nền kinh tế có nhiều khó khăn) đã chứng minh chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc thí điểm cổ phần hóa Tổng công ty nhà nước, Tổng công ty kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cũng như có ý kiến cuối cùng về Kết luận của Thanh tra Chính phủ ngày 11/12/2008 đề các cơ quan nhà nước, các nhà đầu tư, các cổ đông và công luận hiểu rõ hơn về Tổng công ty và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sau cổ phần hóa.

Trong trường hợp cần thiết, Tổng công ty đề nghị Thủ tướng Chính phủ tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các đơn vị có liên quan để chỉ đạo xử lý dứt điểm các vấn đề nêu trên, giúp Tổng công ty yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tổng công ty xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Thủ tướng mạnh khỏe.

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Phó Thủ tướng TT Nguyễn Sinh Hùng
(để b/c và giúp đỡ);
- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng
(để b/c và giúp đỡ);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c và giúp đỡ);
- Ban Tuyên Giáo Trung ương (để b/c và giúp đỡ)
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c và giúp đỡ)
- Ban chỉ đạo ĐM và PT DN (để b/c và giúp đỡ)
- Lưu VP, PC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Tuấn

